

JICA tài trợ hoạt động giao lưu hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam

TIÊU ĐIỂM

JICA tổ chức Cuộc họp báo cáo hoạt động của Tỉnh nguyên viên (Trang 4)

Ký kết Bản ghi nhớ về Dự án vốn vay ODA vùng Tây Nguyên (Trang 5)

JICA cam kết hỗ trợ vùng Đông Nam Bộ phát triển bền vững (Trang 5)

Hội thảo y tế công cộng về điều trị HIV giữa Việt Nam – Nhật Bản (Trang 6)



Lễ bế mạc trận đấu giao hữu

JICA phối hợp với Giải bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản - J.League thực hiện khảo sát nghiên cứu tính khả thi trong triển khai các hoạt động hỗ trợ liên quan đến trường đào tạo bóng đá tại nước ngoài, hướng đến phục vụ các vấn đề xã hội và Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), từ năm 2022 đến năm 2024.

Khảo sát được JICA hợp tác với Kawasaki Frontale thực hiện tại tỉnh Bình Dương, là nơi có trung tâm huấn luyện bóng đá của Kawasaki Frontale.

Kawasaki Frontale hiện là đơn vị điều hành dự án trường đào tạo bóng đá tại thành phố Kawasaki (Nhật Bản) và có nhiều hoạt động đóng góp xã hội tích cực.

Nhân dịp các tuyển thủ hàng đầu của Câu lạc bộ (CLB) Kawasaki Frontale sang Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB Becamex Bình Dương FC và trong khuôn khổ Khảo sát, hai hoạt động được triển khai dành cho người dân Bình Dương là Vận động thân thể kết hợp học toán và Chương trình nâng cao sức khỏe.

Chương trình “Vận động thân thể kết hợp học toán”



Khởi động trước giờ học toán

Hoạt động “Vận động thân thể kết hợp học toán” được tổ chức vào sáng ngày 18/11, tại trường Tiểu học Ngô Thời Nhiệm, theo đó, các tuyển thủ CLB Kawasaki Frontale sẽ tổ chức dạy toán cho một nhóm học sinh tiểu học.

Hàng năm, Kawasaki Frontale xuất bản tập bài luyện toán cho học sinh tiểu học lớp 6 và chia sẻ tới tất cả các trường tiểu học công lập ở thành phố Kawasaki, Nhật Bản. Trong thời gian tới, Kawasaki Frontale dự kiến xuất bản tập bài luyện toán này bằng tiếng Việt và chia sẻ chủ yếu tới tỉnh Bình Dương. Lớp học toán lần này dự kiến là tiền đề cho hợp tác trên.



Cầu thủ Miyagi quan sát các bạn học sinh tăng bóng



Các bạn học sinh trường Tiểu học Ngô Thời Nhiệm chụp ảnh cùng các cầu thủ Kawasaki Frontale

Chương trình “Nâng cao sức khỏe”



Người tham dự trải nghiệm đi bộ với gậy

Tiếp nối hoạt động trên, chương trình “Nâng cao sức khỏe” được tổ chức vào chiều ngày 20/11 tại gian hàng đặc biệt "Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật - Việt" diễn ra cạnh Sân vận động Gò Đậu (Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương). Gian hàng được thiết kế dành cho các cổ động viên trận đấu giao hữu. Trước trận đấu, các cổ động viên sẽ được trải nghiệm hoạt động “Đi bộ với gậy” nhằm nâng cao hiệu quả tăng cường sức khỏe, đặc biệt đối với những người chân yếu.

Kawasaki Frontale cung cấp nhiều chương trình rèn luyện thể chất cho người dân địa phương tại cơ sở "Frontown Saginuma" ở thành phố Kawasaki và trên cơ sở phát huy những kinh nghiệm, cách làm tại Nhật Bản, JICA đã phối hợp với CLB tổ chức hoạt động thí điểm triển khai chương trình nâng cao sức khỏe nói trên tại tỉnh Bình Dương.



Fronta-kun - linh vật của Kawasaki Frontale trải nghiệm đi bộ bằng gậy



Người tham dự trải nghiệm đi thăng bằng trên dây chùng

JICA tổ chức Cuộc họp báo cáo hoạt động của Tình nguyện viên

Ngày 1/11/2022, các tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản (TNV) đang làm việc ở nhiều tỉnh thành trên toàn Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội để báo cáo về các hoạt động, công việc mà họ đang thực hiện.

Tại buổi họp, bên cạnh việc báo cáo những kết quả hoạt động và đưa ra các vấn đề, giải pháp, các TNV cũng chia sẻ về những trải nghiệm thú vị của họ khi sống và làm việc với người dân địa phương. Các TNV đều bày tỏ sự cảm mến với Việt Nam và cùng đồng thanh hô vang: “Tôi yêu Việt Nam”.

Tính cả 10 TNV mới đến vào ngày 27/10, tổng số TNV Nhật Bản hiện đang làm việc tại Việt Nam cho tới nay là 35 người. Các TNV này làm việc ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau như: Giảng dạy tiếng Nhật, Giáo dục mầm non, Phát triển nông thôn, hỗ trợ trẻ khuyết tật v.v..., góp phần cho sự phát triển xã hội và nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ tại buổi báo cáo này, JICA sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với người dân Việt Nam và tiếp tục các hoạt động đóng góp cho Việt Nam!



Các TNV chụp ảnh kỷ niệm tại Văn phòng JICA Việt Nam

Ký kết Bản ghi nhớ về Dự án vốn vay ODA vùng Tây Nguyên

Sáng 20/11, tại tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, đại diện các nhà tài trợ quốc tế như Đại sứ quán Phần Lan, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) đã ký các bản ghi nhớ cam kết hỗ trợ dự án sẽ được triển khai dựa trên Chương trình hành động này.

Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án vốn vay ODA liên quan tới phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh Lâm Đồng.



Lễ ký các Bản ghi nhớ hợp tác

JICA cam kết hỗ trợ vùng Đông Nam Bộ phát triển bền vững

"Tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới" là phương châm phát triển được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng

Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng được tổ chức ngày 26/11, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vùng Đông Nam Bộ là vùng có tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh rất rõ, nhưng đồng thời, cũng còn nhiều việc phải làm, nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục.



Các nhà tài trợ cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam

Để khẳng định cam kết đồng hành với Việt Nam trong phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ, JICA đã trao đổi thỏa thuận hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương cũng như các tỉnh trong vùng. Theo đó, JICA sẽ tiếp tục cân nhắc cũng như thực hiện một số dự án phát triển hạ tầng và hợp tác kỹ thuật cho khu vực này.

Hội thảo y tế công cộng về điều trị HIV giữa Việt Nam – Nhật Bản

Sáng ngày 27/10/2022, các điều dưỡng viên và chuyên gia y tế công cộng Nhật Bản và Việt Nam đã có buổi Hội thảo chia sẻ thông tin về cách thức điều trị và hướng dẫn dùng thuốc cho người nhiễm HIV tại Nhật Bản và Việt Nam.

Đây là một hoạt động thuộc Dự án Hợp tác kỹ thuật Thiết lập hệ thống phản hồi thông tin từ phòng xét nghiệm tới người bệnh vì một chương trình kháng vi rút (ARV) bền vững và ngăn ngừa nhiễm HIV mới ở Việt Nam do JICA tài trợ.

Tại hội thảo, các đồng nghiệp hai nước đã chia sẻ việc phải đối mặt với những khó khăn giống nhau trong công việc mặc dù môi trường làm việc khác nhau.



Quang cảnh hội thảo



Những người tham dự chụp ảnh kỷ niệm sau hội thảo

Thông qua video giới thiệu nội dung công việc, hai bên đã tích cực chia sẻ quan điểm và mối quan tâm của mình. Hoạt động này được kì vọng sẽ giúp cho những chuyên gia, điều dưỡng viên giữa hai nước gắn kết hơn trong tương lai.

Chiều cùng ngày, các bác sĩ Nhật Bản và Việt Nam trong cùng chuyên ngành đã được mời với vai trò diễn giả. Hai bên đã có buổi thảo luận về: những loại vi rút kháng thuốc có thể là trở ngại lớn trong việc điều trị HIV, cách phòng ngừa và khuyến khích người có HIV tiếp tục dùng thuốc, cách điều trị bằng thuốc kháng vi rút ARV, và làm sao để sử dụng liệu pháp ART thành công.

Vui lòng tham khảo thêm đường liên kết sau để biết thêm về hoạt động của dự án.

Tiếng Việt : <https://www.jica.go.jp/.../vietnamese/vietnam/050/index.html>

Contact Us

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - Văn phòng Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024-3831-5005; Fax: 024-3831-5009;

Website: <http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html>

Facebook: <https://www.facebook.com/jicavietnam/>